

Hội nhà báo Việt Nam thăm và tặng quà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

23:25 16/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 16/7, trong nội dung chương trình “Thắp sáng ngọn lửa tri ân”, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã có chuyến thăm và tặng quà cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn có đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.



Trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, đoàn đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam”, trao tặng 500 chiếc màn chống muỗi trị giá 82 triệu đồng cho các chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động đầu tiên của chương trình tại Nghệ An được diễn ra từ ngày 16 - 18/7.



Trao 500 màn chống muỗi cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: "Thắp sáng ngọn lửa tri ân" là hoạt động thường niên của Hội Nhà báo Việt Nam nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha, anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công tác tri ân người có công với đất nước.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt các cán bộ, chiến sĩ, đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới, tỉnh Nghệ An là địa bàn chiến lược, có tầm quan trọng về quốc phòng - an ninh. Đây vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương phục vụ cho Tổ quốc trong quá trình thống nhất nước nhà. Tỉnh Nghệ An có gần nửa triệu thanh niên ra mặt trận, trong đó bộ đội chủ lực gần 200 ngàn quân. Trong số đó, có 45 nghìn liệt sĩ hy sinh, gần 3000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 110 nghìn thươngbinh, bệnh binh. Điều này thể hiện sự oanh liệt và bi hùng của tỉnh Nghệ An nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Với sự quan tâm, động viên giúp đỡ của tập thể cán bộ công, viên chức Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An để đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-tham-va-tang-qua--bo-chi-huy-quan-su-tinh-nghe-an>

